

Ngưng cấp mới thẻ Bảo hiểm Y tế vào ngày 2 tháng 12 năm 2024

\*Theo biện pháp tạm thời, thẻ Bảo hiểm Y tế đã phát hành có thể được sử dụng tối đa 1 năm kể từ ngày ngưng cấp.

**Thẻ Bảo  
hiểm Y tế  
My Number**  
đã chính thức được áp dụng!

# Với thẻ Bảo hiểm Y tế My Number



Thẻ Bảo hiểm Y tế My Number... Thẻ đã được đăng ký sử dụng thẻ bảo hiểm vào trong thẻ My Number (Về thủ tục đăng ký được ghi ở mặt sau)

**Hãy sử dụng ngay hôm nay! Thẻ Bảo hiểm Y tế My Number có điểm gì mới?**

Lợi ích thứ

## 1 Nhờ chia sẻ thông tin y tế, bạn có thể nhận được dịch vụ chăm sóc y tế tốt hơn!!

Khi sử dụng thẻ Bảo hiểm Y tế My Number để khám bệnh, thông tin về tình trạng kiểm tra sức khỏe định kỳ, đơn thuốc và lịch sử điều trị của bạn có thể được chia sẻ với bác sĩ ngay cả khi bạn đến cơ sở y tế đó lần đầu. Nhờ vậy, bạn có thể nhận được dịch vụ chăm sóc y tế phù hợp hơn. (Chỉ áp dụng trong trường hợp chủ thẻ đồng ý)

### Với thẻ Bảo hiểm Y tế truyền thống



### Nếu xác thực trực tuyến



Ý kiến của bác sĩ

**Q** Bác sĩ nhận thấy những lợi ích nào khi triển khai hệ thống xác thực trực tuyến?



**A** Dựa trên nhiều thông tin, bác sĩ có thể đưa ra chẩn đoán chính xác hơn và điều trị (kê đơn) phù hợp hơn. Nếu bệnh viện vô tình kê đơn thuốc giảm đau cùng loại mà bệnh nhân đã được nhận tại một bệnh viện khác, việc này có thể gây hại cho sức khỏe của họ. Tuy nhiên, nhờ đã xác nhận trước thông tin về đơn thuốc và lịch sử điều trị của bệnh nhân, bệnh viện đã tránh được việc kê đơn trùng lặp.

Lợi ích thứ

## 2 Không cần thủ tục, tiết kiệm tiền tay, tránh chi phí cao tại quầy!!

Khi sử dụng thẻ Bảo hiểm Y tế My Number để khám sức khỏe, dù không có Giấy chứng nhận hạn mức chi phí tối đa, nếu đồng ý, bạn sẽ không phải trả trước chi phí y tế vượt quá hạn mức theo chế độ chi phí điều trị cao. Không cần làm thủ tục với Hiệp hội Kempo.

### Với Thẻ Bảo hiểm truyền thống



### Nếu xác thực trực tuyến



Ý kiến của bệnh nhân

**Q** Bạn nhận thấy những lợi ích nào khi sử dụng hệ thống xác thực trực tuyến?



**A** Tôi đã được giảm chi phí tại quầy mà không cần phải nộp đơn.

Tôi phải nhập viện đột ngột và nếu phải nộp đơn xin Giấy chứng nhận hạn mức chi phí tối đa lên Hiệp hội Kempo, tôi được báo rằng sẽ mất 1 tuần để xử lý. Tôi cảm thấy tiện lợi ở điểm khi sử dụng thẻ Bảo hiểm Y tế My Number, tôi đã được giảm chi phí ngay tại quầy mà không cần giấy chứng nhận này.

Vui lòng tham khảo chi tiết về các lợi ích của thẻ Bảo hiểm Y tế My Number bằng cách quét mã QR bên phải.

Video do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản thực hiện ▶ [Điểm tiện lợi là gì? Phần lợi ích]





## Các lý do cần **xác thực trực tuyến bằng thẻ Bảo hiểm Y tế My Number**

**Đặt thẻ My Number để xác nhận danh tính**



Xác nhận thông tin xác thực gần đây nhất. Nhờ lấy dữ liệu trực tuyến, chúng tôi có thể xử lý công việc hành chính hiệu quả hơn.

Rất đơn giản!



## Điều này giúp **ngăn chặn việc sử dụng trái phép thẻ Bảo hiểm Y tế và giảm tải công việc cho nhân viên y tế.**

Thẻ Bảo hiểm Y tế My Number giúp hệ thống xác minh danh tính nhanh chóng, đảm bảo rằng thông tin xác thực của bạn trong Bảo hiểm Y tế được quản lý chính xác. Điều này giúp ngăn chặn việc giả mạo danh tính và sử dụng trái phép thẻ Bảo hiểm Y tế, đồng thời nâng cao hiệu quả xử lý công việc của các cơ sở y tế. Chúng tôi mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của bạn trong nỗ lực hướng tới một hệ thống Bảo hiểm Y tế bền vững.

Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng thẻ My Number, vui lòng quét mã QR bên phải.

Video do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản thực hiện  
▶ [Cách sử dụng - Phần thực hành]



## **Thủ tục đơn giản!** Thủ tục nào cần tiến hành để **sử dụng thẻ My Number làm thẻ Bảo hiểm Y tế?**

Để có thể sử dụng thẻ My Number làm thẻ Bảo hiểm Y tế, bạn cần tự tiến hành “Đăng ký sử dụng Thẻ Bảo hiểm”. Ngay cả khi không có kế hoạch sử dụng, bạn hãy đăng ký sớm.

### Bạn có thể **đăng ký sử dụng Thẻ Bảo hiểm** tại đây.

**Thao tác dễ dàng trên điện thoại!**



Cổng thông tin My Number



**Có thể dễ dàng thực hiện khi khám bệnh!**

Máy đọc thẻ tại quầy tiếp nhận y tế



**Chỉ cần quét thẻ và nhập mã PIN gồm 4 chữ số!**

Trụ ATM thuộc Ngân hàng Seven



Quầy tiếp nhận tại cơ quan hành chính địa phương

Bạn có thể kiểm tra “Thông tin chi phí y tế” và “Thông tin xác thực của tôi” trên Cổng thông tin My Number. Bạn cũng có thể sử dụng để khai thuế hoặc đăng ký nhận trợ cấp.

Vui lòng tham khảo chi tiết về việc đăng ký sử dụng thẻ My Number làm thẻ Bảo hiểm Y tế bằng cách quét mã QR bên phải.

Video do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản thực hiện ▶ [Cách đăng ký? Bạn có thể đăng ký ngay bây giờ! Phần Đăng ký đơn giản]



Trong trường hợp chưa có thẻ My Number, đầu tiên, bạn hãy đăng ký làm thẻ My Number.

Trang web tổng hợp về thẻ My Number ▶



## **Hãy dùng thử nhé! Thẻ Bảo hiểm Y tế My Number**

Video giải thích về thẻ Bảo hiểm Y tế My Number do Hiệp hội Kempo thực hiện

Chúng tôi đã cùng Liên đoàn Hiệp hội Bảo hiểm Y tế thực hiện video “Hãy thử sử dụng thẻ Bảo hiểm Y tế My Number!”. Trong video, ngoài việc giải thích về lợi ích và cách sử dụng thẻ Bảo hiểm Y tế My Number, chúng tôi còn giới thiệu về việc hệ thống sẽ thay đổi như thế nào khi thẻ Bảo hiểm Y tế bị ngừng cấp mới từ tháng 12 năm 2024. Vui lòng tham khảo nội dung mà chúng tôi sẽ giải thích chi tiết hơn về thẻ Bảo hiểm Y tế My Number.

“Hãy thử sử dụng thẻ Bảo hiểm Y tế My Number”



Hiệp hội Kempo sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe cho các thành viên, đảm bảo tất cả các quý vị có thể nhận được dịch vụ y tế chất lượng cao và hiệu quả. Chúng tôi cam kết mang lại sự an toàn và yên tâm cho các quý thành viên, và rất mong nhận được sự hợp tác của quý vị.



Vui lòng liên hệ chi nhánh của Hiệp hội Kempo tại đây.

